

28 พฤษภาคม 2558 หน้า 14

## สกกย.เร่งสร้างพันธมิตรการสื่อสารข้อมูลแก้ปัญหา‘ยางพารา’

**เมื่อเร็วๆ นี้** สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกกย.) นำโดยนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ในฐานะโฆษก สกกย. เข้าพบ นายอภิรักษ์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ และการรวมองค์กรยาง 3 หน่วยงาน จัดตั้งเป็นกรรมาธิการแห่งประเทศไทย หรือ กยท. หวังช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้สาธารณชนในวงกว้าง

นายเชาว์ เผยว่า การดำเนินงานภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน หลายโครงการมีความคืบหน้าไปมาก อาทิ โครงการควบคุมปริมาณการผลิตซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรชาวสวนยาง ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ปลูกแทนจำนวน 39,990 ราย คิดเป็นเนื้อที่โค่นยางจำนวน 446,116.33 ไร่ เกินกว่าเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้

(400,000 ไร่) และคาดว่าจะสามารถช่วยลดปริมาณผลผลิตยางในตลาดได้ประมาณ 110,011 ตัน โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาง สกกย. ได้มีการส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วเกือบ 400 ราย ในการนำไปลงทุนสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว ภายใต้โครงการนี้ สกกย. ได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนวิถีคิดในการปลูกยางเชิงเดี่ยว และแนวคิดเกษตรภายใต้ระบบเศรษฐกิจแข่งขันเสรี มาเป็นระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำร่องหมู่บ้านชาวสวนยาง ซึ่งได้เร่งดำเนินการพัฒนาไปแล้ว 5 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาชาวสวนยางในชุมชนให้เกิดนวัตกรรมจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ หรือแม้แต่ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อนำไปสู่การ

สร้างสวนยางที่มีความยั่งยืน ขณะนี้มีเกษตรกรประมาณ 44,000 รายทั่วประเทศ ได้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติจริงต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงาน อาทิ การนำยางพาราไปแปรรูปเป็นถนนยางพาราในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ภาคใต้ การใช้แผ่นยางพาราแปรรูปพื้นสนามฟุตบอล เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการต่างมีการร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรช่วยกันผลักดัน บางโครงการอาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและรอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรับทราบและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ที่ภาครัฐพยายามเร่งแก้ไขปัญหามา จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน ในการสื่อสารสู่ชาวสวนยางและสาธารณชนควบคู่ด้วย

28 พฤษภาคม 2558 หน้า 6

## ราคายางกระเตื้อง เร่งโค่นลดผลผลิต

เมินข้อเสนอชดเชย  
ส่วนต่างต้นทุนฟลอว์พินด์  
1.2หมื่นล้านบาทต่อเนื่อง

**“อำนวยการ”ระบุแนวโน้มราคายางเริ่มสูงขึ้น**  
ผลจากเร่งโค่นยางกว่า 1 ล้านไร่ จุดผลผลิตทั้งปี  
ลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน เตรียมถกสภาการยาง  
วางมาตรการรับมือรอบ 57/58 ชี้ชดเชยส่วนต่าง  
ซึ่งบวกว่า 39,000 ล้านบาท

นายอำนวยการ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคา  
ยางแผ่นดิบรมควันของไทยที่ปรับขึ้นถึงกก.ละ  
60 บาทในปัจจุบัน ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์  
ยางที่ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นนั้น เป็น  
ผลมาจากมาตรการเร่งโค่นยางในพื้นที่ป่า  
เขตอุทยาน รวมทั้งการโค่นยางในเขตความ  
รับผิดชอบของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์  
การทำสวนยาง (ส.ก.ย.) 1 ล้านไร่ แยกเป็นเขต  
ป่าสงวนอุทยาน รวม 6 แสนไร่ ซึ่งปัจจุบัน ทั้ง  
2 หน่วยงานได้ใช้มาตรการเร่งรัดกลุ่มนายทุนให้  
ดำเนินการอย่างรีบด่วน คาดว่าในปี 2558/59 นี้  
ผลผลิตของไทยจะลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน จาก  
4.4 ล้านตัน

นอกจากนี้ยังคาดว่า ราคาน้ำมันดิบใน  
ตลาดโลกคาดว่าจะไม่ปรับตัวลดลงอีกต่อไป  
ปริมาณยางสังเคราะห์จะลดลงตามไปด้วย  
ในขณะที่ราคายางโดยปกติจะปรับขึ้นตามราคา  
น้ำมันดิบอยู่แล้ว รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของโลก  
ที่คาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวมากขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์  
จะเติบโตตาม ดังนั้นแนวโน้มยางพารายังสดใส  
อย่างไรก็ตามแม้ไทยจะลดพื้นที่ปลูก  
ไปมาก แต่การขยายพื้นที่ปลูกของประเทศ  
เพื่อนบ้านยังมีอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงของปัญหา  
ราคาตกต่ำยังคงเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้ยาง  
ในประเทศไทยได้รับผลกระทบ จำเป็นต้องใช้  
มาตรการลดการพึ่งพาการส่งออก แล้วหันมา  
ใช้ในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้รับ  
รายงานว่ามีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น  
500,000 ตัน จากเดิมที่จะใช้เพียง 300,000 ตัน

แต่ยังเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งตนได้ขอให้  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจอีกครั้งเพื่อให้ได้  
ข้อมูลที่ชัดเจน

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย  
กำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ ในหมวดด้วย  
การแปรรูป ผลผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชุมชนจาก  
พ.ร.บ.เดิมจะต้องขอตั้งงบประมาณในส่วน  
ท้องถิ่นมาดำเนินการ และห้ามไม่ให้มีการ  
ประกวดราคาหรือจ้างข้ามถิ่น ทำให้มีผู้ประกอบ  
การเข้าร่วมน้อย ผลงานจึงไม่เกิดขึ้น ตาม พ.ร.บ.  
ใหม่นี้ จะเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการทุกราย  
เข้าร่วม วิธีการนี้จะทำให้เกิดการแปรรูปและ  
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศได้มากขึ้น

ส่วนการเตรียมรับมือผลผลิตยาง  
ปี 57/58 นั้น ในวันที่ 29 พ.ค. นี้จะหารือร่วมกับ  
ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  
เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และสภาเกษตรกร  
แห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสภาเกษตรกรฯ  
นั้นต้องการให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างของ  
ราคายางในตลาดกับราคาที่กำหนด โดยต้องการ  
ให้รัฐบาลประกันราคาซื้อขายที่ กก.ละ 70 บาท  
แทนโครงการมูลภัณฑ์กันชนหรือฟลอว์พินด์  
1.2 หมื่นล้านบาท เนื่องจากจีนมีข้อตกลงใหม่  
ที่จะซื้อยางไทยถึง 2 แสนตัน โดยพร้อมจะ  
บวกราคาเพิ่มสูงกว่าราคาตลาด ทำให้โครงการ  
ฟลอว์พินด์จะมีรายได้จากตรงนี้เพิ่มขึ้น  
อีก 3,000 ล้านบาท

ในขณะที่การใช้มาตรการชดเชยส่วนต่าง  
ตามที่สภาเกษตรกรเสนอ นั้น ต้องใช้งบประมาณ  
ถึง 39,000 ล้านบาท ถือว่าสูงมากและรัฐบาลไม่มี  
งบดำเนินการแล้ว ข้อเสนอของสภาเกษตรกรฯ  
ครั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรฯยังไม่เห็นด้วย แต่พร้อม  
จะหารือเพื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบคอบ

สำหรับราคายางตลาดกลางยางพารา  
สงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 57.89 บาท/กก.  
และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 60.60 บาท/กก.  
ปรับตัวสูงขึ้น 0.62 บาท/กก. และ 0.05 บาท/  
กก. โดยมีปัจจัยบวกจากเงินเยนและเงินบาท  
อ่อนค่า โดยเฉพาะเงินเยนอ่อนค่าสุดในรอบ  
เกือบ 8 ปี ประกอบกับอุปทานยางยังคงออกสู่  
ตลาดค่อนข้างน้อย



28 พฤษภาคม 2558 หน้า 6

## ‘อำนวย’ชี้โค่นยางล้านไร่ได้ผล ดันราคาผลผลิตขึ้น60บ./กิโล

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคา ยางพารา ว่า ปัจจุบันราคายางแผ่นดิบรม ควันปรับขึ้นถึง กก.ละ 60 บาท เป็นผล มาจากมาตรการเร่งโค่นต้นยางในพื้นที่ป่า เขตอุทยาน และในเขตความรับผิดชอบ ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน ยาง (ส.ก.ย.) รวม 1 ล้านไร่ จึงคาดว่าในปี 2558/59 ผลผลิตยางพาราจะลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน จากเดิม 4.4 ล้านตัน นอกจากนี้ เชื่อว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะไม่ ปรับตัวลดลงอีกต่อไป ขณะที่ราคายางโดย ปกติจะปรับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบอยู่แล้ว รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจของโลกที่คาดว่าจะ เริ่มฟื้นตัวมากขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์จะ ปรับตัวดีขึ้น ทำให้แนวโน้มราคายางพารา ดีขึ้นไปด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ไทยจะลดพื้นที่ปลูก

ไปมาก แต่การขยายพื้นที่ปลูกของประเทศ เพื่อนบ้านยังมีอยู่ ความเสี่ยงของปัญหา ราคาตกต่ำยังคงจะเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ ให้อย่างในประเทศไทยได้รับผลกระทบจำเป็น ต้องใช้มาตรการลดการพึ่งพาการส่งออก แล้วหันมาใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น

ส่วนการเตรียมรับมือผลผลิตยางใน ฤดูเปิดกรีดยางใหม่นี้ นายอำนวยกล่าว ว่า ในวันที่ 29 พฤษภาคม จะหารือร่วมกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย โดย สภาเกษตรกรฯต้องการให้รัฐบาลชดเชย ส่วนต่างของราคายางในตลาดกับราคา ที่กำหนด โดยต้องการให้รัฐบาลประกัน ราคารับซื้อที่ กก.ละ 70 บาท ซึ่งต้องใช้บ ประมาณ 39,000 ล้านบาท ถือว่าสูงมาก และรัฐบาลไม่มีงบดำเนินการแล้ว กระทรวง เกษตรฯจึงยังไม่เห็นด้วย แต่พร้อมจะหารือ เพื่อรับฟังข้อมูลอย่างรอบคอบ

28 พฤษภาคม 2558 หน้า 22

## ตั้งศูนย์อนุรักษ์ยางพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่

นายสมชาย ณ ประดิษฐ์ กรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยว่าได้พบสวนยางพาราของเกษตรกรบนเกาะบูบูต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี และยังให้ผลผลิตน้ำยางได้ตามปกติ จึงเห็นว่าควรอนุรักษ์พันธุ์ยางชนิดนี้ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ และให้คนรุ่นหลัง ตลอดจนนักวิชาการได้ศึกษาเรียนรู้ นำเมล็ดพันธุ์ไปผลิตเป็นกล้ายางเพื่อใช้เป็นต้นตอพัฒนาต่อยอดเป็นยางสายพันธุ์ใหม่ต่อไป

สำหรับลักษณะเด่นของยางพาราสายพันธุ์พื้นบ้านนี้มีความทนต่อโรค แมลงศัตรูพืช



ทนต่อความเค็ม ทนต่อความแห้งแล้ง รากมีความแข็งแรงทนต่อลมพายุ และเป็นสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์ยังไม่มีการผสมข้ามพันธุ์ใด ๆ หากนำไปพัฒนากับยางสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางของไทยเป็นอย่างมาก



ส่วนสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์ยางพาราสายพันธุ์ต่าง ๆ คือ บริเวณพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีพื้นที่จำนวนมากกว่า 2,100 ไร่ และในปัจจุบันก็ดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ยางอยู่แล้ว มีการผลิตต้นตอสายพันธุ์ดี การผลิตกิ่งตายาง การผลิตยางชำถุง การผลิตกล้าป่าล้มก็มีมัน ผลผลิตจากยางพาราและป่าล้มก็มีมัน ตลอดจนเป็นแปลงสาธิตยางพาราพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่พนักงาน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป จัดทำแปลงสาธิตการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปอีกด้วย ดังนั้น หากเพิ่มหน้าที่ในการอนุรักษ์สายพันธุ์ยางพาราพันธุ์นี้ด้วยก็น่าจะอยู่ในศักยภาพที่สามารถทำได้.

28 พฤษภาคม 2558 หน้า 2



## ข่าวสั้น

### ■ สปช.ถกภาคเกษตรหาทางออกยางพารา

**รัฐสภา** - น.ส.รสนา โตสิตระกูล ประธานอนุกรรมการ (กมธ.) การมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สำคัญ ในกมธ.วิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงเชิญชวนภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราไทยเป็นจริง” ในวันที่ 28 พ.ค. เวลา 08.30 น. ที่โรงแรมตริ้ง กรุงเทพฯ ว่า เพื่อผลักดันยางพาราไทยมาใช้อย่างเป็นจริง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้นำยางพารามาใช้ทำถนน แต่นโยบายดังกล่าวไม่ได้เกิดผลในทางปฏิบัติ

สำหรับประเด็นที่จะร่วมรับฟังความคิดเห็นมี 2 ประเด็น คือ การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยและเพิ่มการใช้ยางพาราเพื่อทำถนน ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้นและราคายางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยนายอำนวยการปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมรับฟังด้วย



28 พฤษภาคม 2558 หน้า 14

## แฉดฉฉ

### ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย...สพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558... ● **ข่าวแรก...นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ณ กรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมากว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัย และเชื่อมั่นว่างานวิจัย คือกลไกสำคัญของการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน และจะก้าวต่อไปในอนาคต ถ้าไม่ส่งงานวิจัยการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตรให้ถูกล้างไปไหนแต่ละครั้งจึงเป็นไปได้ยาก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ คงไม่ทันกับยุคสมัย ดังนั้น การที่กรมวิชาการเกษตรจัดงานเปิดบ้านงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ประการ

หนึ่งว่างานวิจัยนั้นมีความสำคัญ เมื่อวิจัยแล้วต้องเผยแพร่ให้มีการนำไปใช้... ● **เรื่องดีๆ...พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้ (การตัดไม้ยางพารา) ในเขตพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย **พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์** แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งหารือการบูรณาการ การทำงานระหว่าง ทหาร ตำรวจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าไม้ โดยเริ่มจากพื้นที่ปลูกยางพารา... ● **น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักอนามัยกรมการสัตวแพทย์และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)** เผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแผนเร่งขับเคลื่อนการบูรณาการเพิ่มศักยภาพด่านตรวจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี โดยมีเป้าหมายดำเนินการตั้งด่านตรวจสินค้าเกษตร (Thailand Agriculture Quarantine and Inspection Service : TAOIS) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา และตราด มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างด่านตรวจพืช ด่านตรวจสัตว์น้ำ และด่านกักสัตว์ เพื่อพัฒนาด่านตรวจสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ และตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารที่นำเข้า ทั้งยังอำนวยความสะดวก

ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านแนวชายแดนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น พร้อมรองรับมาตรฐานบังคับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต... ● **นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังเร่งดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558-2562) โดยปีแรกมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณฐานแม่กระบือจำนวน 25,000 ตัว เกษตรกร 5,000 ราย และขยายจำนวนเพิ่มเป็น 45,250 ตัวภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งยังมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกระบือ พร้อมปกป้องพันธุ์กระบือพิเศษวัยเจริญพันธุ์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือกว่า 500 กลุ่ม ขณะเดียวกันยังมีแผนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชอาหารสัตว์กว่า 5,000 ไร่ และส่งเสริมการผสมเทียมกระบือด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดีอีกกว่า 20,000 ตัวด้วย... ● **สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1** จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด นำโดย **นางขวัญยืน เขียวบางยาง** ประธานกลุ่มเกษตรกรบางบัว ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มเกษตรกรต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาจากการดำเนินงานตามแผนประจำปี เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรโดยรวม... ● **นายสุวิวัฒน์ เข้มแข็งชัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.58 ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน การปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานตามแบบฟอร์ม การก่อสร้าง



28 พฤษภาคม 2558 หน้า 14

ระบบประปาบาดาล รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 30 ราย... ● **ปิดท้ายข่าว...การโยกย้ายข้าราชการประจำแต่ละครั้ง** ทุกกระทรวง กรม กอง มักจะมีนักการเมืองที่มีอิทธิพลเส้นสายโยงใย ถึงแม้จะหมดสภาพไปแล้วก็ตาม คอยช่วยเหลือผลักดันอยู่เบื้องหลัง กรณีย้าย **นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร** ผอ.สำนักด่านป่าไม้ ไปเป็น ผอ.ส่วนยุทธการต้านป้องกันและปราบปราม **นายชีวะภาพ ชีวะธรรม** ผอ.ส่วนยุทธการต้านป้องกันและปราบปราม เป็น ผอ.ส่วนกิจการพิเศษ ทั้ง 2 ท่านนี้เป็นคนดีมีฝีมือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สัมกับเป็นข้าราชการน้ำดี...**ช่วย...น้ำน้อยยอมแพ้ไฟ ทำดียอมได้ดีมีที่ไหน...** ● **อลงกรณ์ เศรษฐ์เชื้อ** ป่าไม้แพรรุ่น 36 ยังเหลืออายุข้าราชการอีกหลายปี อยู่ส่วนจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี ..ผงด้ายข้ามฟากมานั่งเป็น ผอ.สำนักด่านป่าไม้...แว่วๆ มาว่าเส้นกวยจับ จึงไม่มีใครกล้าลองของ...**ออิ...** ● **ฮัลโหลๆ ทัน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ** รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยตรวจสอบหน่อยครับท่าน ว่าใหญ่จริงรีเปล่า...555... ● ขอแสดงความยินดีกับ **นายเกษมสันต์ จิณณวาโส** สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็น ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ งานการที่คั่งค้างจะได้สิ้นไหล... ● **แล้วพบกันใหม่พฤษ์สบดีหน้าครับ..กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระสาน  
[Prasert\\_tarasan@yahoo.com](mailto:Prasert_tarasan@yahoo.com)

28 พฤษภาคม 2558 หน้า A2

# ชาวสวนยางได้ยิ้มรับ ราคาเริ่มขยับไม่หยุด

**พรุ่งนี้ TODAY** ชาวสวนยางได้ใจขึ้นราคา  
ขยับต่อเนื่อง หลังสต็อกยางจีนหมด  
สั่งซื้อไทยล็อตแรก 2 แสนตัน

แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการ  
เครือข่ายชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย  
(คสยท.) เปิดเผยว่า คสยท.ได้ประชุม  
ร่วมกับทางการให้ทราบว่าทางประเทศ  
จีนจะสั่งซื้อยางพาราจากไทยอีกจำนวนล็อต  
ใหญ่อีก 2 แสนตัน เนื่องจากปัจจุบัน  
มียางอยู่ในสต็อกไม่เพียงพอ เสี่ยงที่จะ  
เกิดความขาดแคลน จึงมีโครงการที่จะ  
ทำสัญญาซื้อกับรัฐบาลไทยโดยตรง โดย  
บริษัท ไชนูแคม จะเข้าหารือกับรัฐบาล  
ไทยในวันที่ 2 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกษตรกรเป็น  
ห่วง คือบริษัทจากจีนจะทำสัญญาสั่งซื้อ

เป็นล็อตใหญ่ครั้งเดียวในระยะเวลา  
10 เดือน แต่ทางสถาบันเกษตรกร  
ยางพาราอยากจะทำให้ทำสัญญา 2 เดือน/  
ครั้ง เพราะราคาจะต้องขยับแน่นอน  
เนื่องจากขณะนี้บริษัทยางพาราอีก  
จำนวนมากเตรียมเข้ามากว่านซื้อยาง  
เพื่อส่งตามออร์เดอร์ที่ได้ซื้อขากันล่วงหน้า  
ไว้แล้ว เมื่อมีการแข่งขันกันรับซื้อ  
ยางจะทำให้ราคาขยับทันที

สำหรับราคายางพาราที่ซื้อขาย  
ตลาดกลางยางหาคใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ  
วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยยาง  
กรมวิชาการเกษตร ราคาประมูลซื้อขาย  
ยางแผ่นดิบ ราคา 57.89 บาท/กิโลกรัม  
รมควัน 60.60 บาท/กิโลกรัม และน้ำยาง  
สด 59 บาท/กิโลกรัม ■





28 พฤษภาคม 2558 หน้า 9



## ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดจวบ 7.45%

### ● สศก.ชี้สาเหตุศก.โลกยังไม่ฟื้นตัว

นายเลอศักดิ์ วีระตระกูลไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน ภาพรวมลดลง ร้อยละ 7.45 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และสับปะรดโรงงานราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ปี 2558 พบว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 ลดลง ร้อยละ 3.82 สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน โดยสับปะรดโรงงาน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากประกอบกับราคาตลาดล่วงหน้ามาเลเซียปรับตัวลดลง และสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา และไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงยางผลัดใบ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับราคา

ตลาดล่วงหน้า TOCOM ปรับตัวสูงขึ้น และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศร้อนแม่ไก่ออกไข่น้อยลง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ทั้งนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2558 คาดว่าจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2558 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 13.28 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา และปาล์มน้ำมัน สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ปี 2558 ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 18.08 ซึ่งสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ เดือนพฤษภาคม 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2558 อย่างไรก็ตาม สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้แก่ ข้าวนาปรัง สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ลินจี และผลไม้ภาคตะวันออก



28 พฤษภาคม 2558 หน้า 1 (1)

ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ...  
นำทัพทวงคืนผืนป่า หน้า 3

## ‘ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ’

# นำทัพทวงคืนผืนป่า



เริ่มในวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายนนี้แล้ว สำหรับภารกิจ “ทวงคืนผืนป่า” ของ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทุ่งเป้า “สวนยางพารา” ที่รุกป่าเป็นอันดับแรก โดยตั้งเป้ายึดคืน 6 แสนไร่ ในปี 2558 และอีก 9 แสนไร่ ในปี 2559

พล.อ.ดาวพงษ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ชั่วโมงที่ 26” ทางช่อง NOW 26 ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 22.30 น. โดยระบุถึงภารกิจเร่งด่วน 3 เรื่อง คือ 1.การแก้ปัญหาบุกรุกป่าไม้ 2.การจัดการที่ดินทำกินให้ราษฎร และ 3.การแก้ปัญหาขยะ ซึ่งเขามองว่า ไม่มีเรื่องไหนง่ายเลย



## 28 พฤษภาคม 2558 หน้า 1 (2)

**“อัตราการบุกรุกกับอัตราการเอาคืนมัน 1 ต่อ 5 บุกรุก 5 ส่วน ที่ผ่านมา 2.7 แสนไร่บุกรุกต่อปี เอาคืนมาได้ 4 หมื่นกว่าไร่ต่อปี ท่านนายกฯ เป็นคนมองอะไรที่ไกลๆ ท่านจะบอก ถ้าเราจะเอาคืนสปีดนี้ไม่มีทางเอาอยู่ และจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ท่านก็ให้ผมมาคิด มาวางแผนดูสิว่า ทำยังไงจะสามารถเร่งสปีด”**

ภารกิจทวงคืนผืนป่ามัน เริ่มตั้งแต่ยังเป็นคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งหลังการยึดอำนาจทหารก็เริ่มลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เริ่มยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกคืนมาได้บางส่วน แต่ปัญหาที่พบในการลงพื้นที่ คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป็น “คนยากจน” ซึ่งทำให้เกิดเงื่อนไขขึ้นมาว่า ถ้าเอาเขาออกมาแล้วจะเอาเขาไปไว้ที่ไหน

นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) คือ หาที่ดินให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน

พล.อ.ดาว์พงษ์ ชี้แจงว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้การแก้ปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ คือ การเจอกับ “ผู้มีอิทธิพล” ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าทำงาน และเขาก็เข้ามาแก้ปัญหาที่นั่นที่นี้

**“สิ่งที่เจอในพื้นที่เขาจะเจออิทธิพลในท้องถิ่น และอิทธิพลในทุกระดับ ถึงขนาดระดับชาติลงมา เขาก็เซฟตัวเองดีกว่า หรือหาหลบตาดีกว่า มันถึงเกิด**

**ปัญหาหมกหมม พอมาถึงรัฐบาลปัจจุบันเราก็ต้องทำให้เจ้าหน้าที่เขามั่นใจในนโยบายของเรา”**

การเข้ามาเป็น “แบ็กอัฟ” ให้ลูกน้องอย่างเต็มที่ ทำให้ผ่าน 7 เดือนไป สามารถยึดพื้นที่คืนได้กว่า 5 หมื่นไร่ ซึ่งบ็ีกหมู่มองว่ายังไม่พอ และเผชิญเป็นช่วงที่มีปัญหา “ยางราคาตก” เขาจึงมองว่า ที่ผ่านมามีการบุกรุกป่าทำสวนยางพารากว่า 4 ล้านไร่ ทำให้ยางพาราล้นตลาด

**“นายกฯ เลยให้เอาเรื่องจัดการการบุกรุกป่าไม้ และสวนยาง เป็นความเร่งด่วนแรกก่อน และก็จัดการนายทุนซะก่อน ซึ่งมีนายทุนตัวจริงกับที่เอาชาวบ้านเป็นนอมินี เรารู้หมดละครับ”**

ในปี 2558 เขาตั้งเป้าจะยึดพื้นที่คืน 6 แสนไร่ พร้อมทั้งขอกำลังจาก “กองทัพ” เพื่อนำมาช่วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยจะบูรณาการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป

ภารกิจเร่งด่วนเรื่องที่ 2 คือ การจัดการ “ขยะ” ซึ่งที่ผ่านมามีปริมาณขยะประมาณสามแสนน้อยมาก โดยปริมาณขยะก่อนที่ คสช.จะเข้ามาประมาณ 30 ตันพอ คสช.เข้ามาได้ 8 เดือน ก็จัดการไปได้ราว “ครึ่งหนึ่ง” แต่ขยะใหม่ก็เข้ามาเต็มทุกวัน ดังนั้นจะต้องหาทางบริหารจัดการ โดยแนวทางที่มองไว้คือ การแปลง

เป็น “พลังงาน” เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน ภารกิจเร่งด่วนที่ 3 คือ การแก้ปัญหา “ที่ดินทำกิน” รัฐบาลมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ 6 พื้นที่ 5 หมื่นกว่าไร่ โดยที่นำร่องไปแล้วก็คือ ที่ ต.แม่ทา อ.แม่ฮอน จ.เชียงใหม่ และจะเปิดเฟส 2 อีก 5 หมื่นไร่ใน 8 พื้นที่ ซึ่งเรื่องที่ดินนั้น เดิมอย่างที่แม่ทาชาวบ้านจะได้รับเป็น “โฉนดชุมชน” ซึ่งจะเป็นสิทธิรายบุคคล แต่เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายให้เป็นที่ดินรวม เขาก็ยอมรับได้

**“ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบนี้ และไม่ยอมรับ อยากจะได้เอกสารสิทธิเป็นรายบุคคลเหมือน**

**เดิม ซึ่งเรายอมไม่ได้แล้ว เพราะเราแก้ปัญหาจากนั้นมาหลายครั้งแล้ว และไม่ประสบความสำเร็จสักที เกิดการเปลี่ยนสิทธิ์มากมาย ทั้งเปลี่ยนสิทธิ์ และเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน ฉะนั้นวิธีใหม่เราคิดว่าจะยั่งยืน”**

แนวทางหนึ่งที่จะนำมาแก้ปัญหาคือ ให้กระทรวงเกษตรฯ หา “แหล่งเงินทุน” ให้ชาวบ้าน โดยอาจทำในรูปแบบ “สหกรณ์” ซึ่งปัจจุบันมีราษฎรที่ไม่มีที่ทำกินที่ยื่นบัญชีต่อ ส.ป.ก.ประมาณ 3.3 แสนราย และที่อยู่ในพื้นที่ตามมติครม.ปี 2541 อีก 6 แสนราย ซึ่งเรื่องนี้นายกฯ ให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นการลดทั้งความเหลื่อมล้ำ และกำจัดต้นตอความขัดแย้งในบ้านเมือง

ขณะที่เรื่องการทวงคืนผืนป่าอันเป็นภารกิจที่เร่งด่วนที่สุด พล.อ.ดาว์พงษ์ ชี้แจงว่า สาเหตุของปัญหามีอยู่ 2 ส่วนสำคัญ คือ 1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อูทухัน และท้องถิ่นที่ร่วมกันทุจริต และ 2.เรื่อง “แผนที่ขอบเขต” ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกรมที่ดินใช้อัตราส่วน 1 : 4,000 ซึ่งเวลาเอาแผนที่มาซ้อนกันจะทำให้เกิด “ช่องว่าง” ในการทุจริตขึ้นมา

**“เราเห็นปัญหานี้ครับ และกำลังแก้ ช่วงนี้กระทรวงทรัพย์กำลังแก้ปัญหา จะเปลี่ยนแผนที่ของเราจาก 1 ต่อ 50,000 มาเป็น 1 ต่อ 4,000 โดยจะเสร็จภายในปีนี้”**

ภารกิจที่เข้ามาทำตอนนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ มองว่า เป็นการเข้ามาจัดการเรื่อง “เงินสีเทา” ที่ คสช.จัดการเรื่องพวกนี้มาตลอด แต่ถ้าเงินสีเทาตรงนี้หมดไปก็จะกระทบกับคนส่วนหนึ่ง เช่น ถ้าจัดการสวนยางหมด ราษฎรที่กรีดยางก็จะไม่มีงานทำอีก ดังนั้นก็ต้องแก้ปัญหานี้ด้วย

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวถึงสไลด์การทำงานว่า ทำงานตามสไลด์ทหาร คือ ให้ความสำคัญกับลูกน้อง และชอบ “ให้โอกาสคน” เพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงาน โดยที่ไม่ได้มองว่าเป็นเด็กใคร มาจากจ้าวไหนเลย

28 พฤษภาคม 2558 หน้า 1 (3)

“คุณเชิ๋มยี่ ผมเข้ามาในกระทรวงนี้มี  
คนส่งชื่อให้ผม ผีงั้นคนของคุณ “ยย.”  
ผีงั้นคนของ “เจี๋” ผมไม่อ่านสัก  
คน กแล้วแกว่ง นืออยู่ในโต๊ะผม  
เนี่ย ผมกแล้วแกว่งจริงๆ  
กแล้วว่าผมอ่านไปแล้วมัน  
ติดอยู่ในหัว แล้วเรา  
ไปพิจารณาเขา ไป  
สั่งเขามันจะติด”

ขณะที่การลุยรีสอร์ทहरुที่ เขาใหญ่จนถูก  
ยกเป็น “โคราชโมเดล” นั้น พล.อ.ดาว์พงษ์ยืนยันว่า  
ไม่คิดจะกล่าวร้ายใคร เพราะถ้าไม่จริงจะไปกระทบ  
ธุรกิจ และตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิสูจน์กันอยู่ ซึ่ง  
จริงๆ แล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่มีการบุกรุกขนาดใหญ่  
เช่น อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ที่ต้องตรวจสอบ

อีก 700 กว่าแปลง ซึ่งต้องดูทั้งเรื่องกฎหมาย และ  
ผลกระทบอื่นๆ ด้วย

อีกกรณีที่ยกขกเป็นกรณีศึกษาคือ อุทยาน  
แห่งชาติ “ทับลาน” ที่มีการโล่รีสอร์ทหลายแห่ง  
ซึ่งทำได้ยากกว่า เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ และยังมีวิธี  
ที่จะ “เซฟเงิน” ของรัฐในการเข้าไปโล่รีสอร์ทด้วย

“ถ้าเขาทุบเองเราก็จะไม่ยุ่ง แต่ถ้าเขาไม่ทุบก็  
ราคานี้ มีลิสต์หมดเลย ค่าถอนเสา ค่าขนย้าย เป็น  
รายละเอียดเลย วิศวกรเข้าไปสำรวจ ผมก็บอกกว่า ถ้า  
คุณไม่ทุบผมทุบเองนะ ภายใน 30 วัน หรือแล้วแต่  
กำหนด ผมก็จะเอาไปฟ้องแห่งคุณเอาเงินคืน คือ  
เขาต้องจ่ายไม่ว่าจะยังไงก็ตาม

ซึ่งแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้ครับ แต่ก่อนนี้ทุบกันเอง  
เอาเม็กลงไปจกๆ สุดท้ายใช้เงินหลวงหมดครับ ผม  
บอกกว่าไม่ถูกเขาบุกรุก เราไปรี้อ เอาเงินหลวงไป  
จ่าย เขาต้องเป็นคนจ่ายสิ ทำอย่างนี้ได้ใจ ผมก็มาแก้  
วัฒนธรรมกระทรวงนี้ใหม่ บอกไม่ได้ คุณทำอะไรผม  
ทำเนี่ย แล้วก็ได้ผลที่ผางาม”



พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

พล.อ.ดาว์พงษ์ ยังวางเป้าหมายที่จะแก้ไขเรื่อง  
การเข้าไปใช้พื้นที่ “เกาะพีพี” ซึ่งเกิดปัญหาจาก  
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลังว่า  
โดยแนวทางที่มองไว้ คือ ระบบ “ขายตั๋วออนไลน์”  
เพื่อสะดวกในการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว

“ก็มาดูกันว่า เราจะจองตั๋วออนไลน์ได้มั๊ย เอา  
สัก 50 เปอร์เซ็นต์นะ อีก 50 เป็นพวกออลอิน  
เพราะถ้าออนไลน์ 100% พวกทัวร์จะจองหมดเลย  
และออนไลน์จะช่วยในการลิมิตจำนวนนักท่องเที่ยว  
ในแต่ละวันได้ด้วย เพราะที่ผ่านมาระคองโทรลยาก  
ทำให้การทำลายสิ่งแวดล้อมมันง่าย”

นี่คือวิสัยทัศน์ของ พล.อ.ดาว์พงษ์ โบบทบาท  
เจ้ากระทรวงทรัพย์ ที่มุ่งจะทวงคืนผืนป่าให้ได้มาก  
ที่สุด ขณะเดียวกันก็จะ พยายาม  
รักษาสีงที่มีอยู่อย่างดี  
ที่สุดอีกด้วย



28 พฤษภาคม 2558 หน้า 1 (4)

## ขุนพลคู่บารมี ‘ประยุทธ์’

พล.อ.ดาว์พงษ์ เป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 (ตท.12) ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ที่ผ่านตำแหน่งระดับคุมกำลังสำคัญมากมาย เช่น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.11 รอ.) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.) และเกษียณในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้รับการยกย่องให้เป็น “มันสมอง” คนสำคัญมาตั้งแต่ยุทธการกระชับพื้นที่เมื่อปี 53 เคียงข้างกับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เป็นรองผบ.ทบ.ในขณะนั้น ซึ่งบิกหนุ่ยเกษียณก่อนเพื่อนรัก 1 ปี ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ที่ปรึกษา คสช.” หลังการยึดอำนาจ 22 พฤษภาคม 2557 และขึ้นมาเป็น รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเวลาต่อมา

แม้จะใหม่กับงานในกระทรวง แต่ พล.อ.ดาว์พงษ์เคยผ่านภารกิจการรักษาป่ามาอย่างโชกโชนสมัยอยู่ในกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งต้องทำงานให้ “มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ทำให้ “คลิก” กับภารกิจทวงคืนผืนป่าที่จะเริ่มในวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายนนี้ ได้อย่างรวดเร็ว

28 พฤษภาคม 2558 หน้า 7



แก้ปัญหายาง - น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการปฏิรูปพลังงาน สปช. แถลงข่าว  
จัดเสวนาฟังความคิดเห็นเรื่องการใช้ยางพาราของไทยให้เป็นจริง ที่จะจัดขึ้น  
ที่ โรงแรมตริ่ง เขตพระนคร ในวันที่ (28 พ.ค.)



28 พฤษภาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	มิถุนายน 2558		กรกฎาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
<b>ยางแผ่นรมควัน</b>				
ชั้น 1	63.95	63.70	64.15	63.90
ชั้น 2	63.35	63.10	63.55	63.30
ชั้น 3	62.80	62.55	63.00	62.75
ชั้น 4	62.50	62.25	62.70	62.45
ชั้น 5	62.05	61.80	62.25	62.00
<b>ยางแท่ง</b>				
STR5L	63.20	62.95	63.40	63.15
STR20	54.00	53.75	54.20	53.95
น้ำยางข้น 60%	42.10	41.85	42.30	42.05
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



# ไทยบริษัทรubber

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

28 พฤษภาคม 2558 หน้า 8

## ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

**คุยกันก่อน :** นายอำนวยการ ปะติเส รมช.เกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ จะหารือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ถึงข้อเสนอของชาวสวนยางที่ต้องการให้รัฐจัดทำมาตรการชดเชยส่วนต่างราคาอย่างพารา ที่ กก.ละ 70 บาท ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 39,000 ล้านบาท ถือว่าสูงมากและรัฐบาลไม่มืงบดำเนินการแล้ว.



28 พฤษภาคม 2558 หน้า 3



เปิดเวที...นางรสนา โตสิตระกูล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมคณะ แถลงข่าวถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราไทยให้เป็นจริง" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมตริ่ง กรุงเทพฯ ณ อาคารรัฐสภา

28 พฤษภาคม 2558 หน้า 10



### สปช.จัดเสวนาแก้ยางพาราตก 28 พ.ค.

**รัฐสภา** ● น.ส.รสนา โตสิตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการธิการ (กมธ.) การมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สำคัญ ใน กมธ.วิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ในวันที่ 28 พ.ค. นี้ กมธ.จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเรื่อง การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราไทยให้เป็นจริง ที่โรงแรมตรัง เขตพระนคร กทม. เพื่อรวบรวมความเห็นการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ โดยมีตัวแทนเกษตรกรปลูกยางพารา, นักวิชาการ, กลุ่มธุรกิจ, ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีนายอำนวยการ ปะติเสรมช.เกษตรและสหกรณ์ร่วมรับฟังด้วย ขณะที่นายประเสริฐ ชิตพงศ์ รองประธาน กมธ.วิสามัญการมีส่วนร่วมฯ กล่าวว่า ปัจจุบันผลผลิตยางพารา 3 ล้านตัน เป็นการส่งออกร้อยละ 85 ใช้ในประเทศร้อยละ 15 ทำให้เกิดความผันผวนในราคา จึงจำเป็นต้องเพิ่มเรื่องการแปรรูปในประเทศ และบางส่วนนำมาผสมทำถนน ซึ่งจะทำให้ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นหลายหมื่นตัน แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตารางเมตรละ 60 บาท แต่จะทำให้ปริมาณการใช้และราคาเพิ่มขึ้น